

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

VỊ TRÍ:	Nhân viên lập trình Web	CẤP BẬC:	Nhân viên
PHÒNG/BAN:	Phòng IT	NƠI LÀM VIỆC:	
TRỰC TIẾP BÁO CÁO:	Tổ trưởng Tổ Lập trình	GIÁN TIẾP BÁO CÁO:	Trưởng Phòng
TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH:		GIÁN TIẾP PHỤ TRÁCH:	

MỤC ĐÍCH CHÍNH CÔNG VIỆC:	Phát triển các website, dịch vụ theo định hướng của công ty.
----------------------------------	--

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CÔNG VIỆC:	Chịu áp lực khi nhận nhiều dự án trong cùng một thời điểm.
--	--

CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC:	BÊN TRONG	TÍNH CHẤT / MỤC ĐÍCH
	<ul style="list-style-type: none"> • Phòng ĐHKT • Phòng HCNS • Phòng PPBL • Phòng KDND 	<ul style="list-style-type: none"> • Nhằm thực hiện các dự án của phòng yêu cầu. • Yêu cầu hỗ trợ công việc • Các công tác liên quan đến nhân sự
	BÊN NGOÀI	TÍNH CHẤT / MỤC ĐÍCH
	Các đối tác	Phối hợp trong công tác triển khai dịch vụ.

TT	NHIỆM VỤ CHÍNH	Tần suất thực hiện	% thời gian	Tiêu chí đo lường <i>(Tùy chọn theo yêu cầu của công ty)</i>
1.	Lập trình Web các dự án của công ty.	Hàng ngày	40	
2.	Lập trình Front End, BackEnd thao tác CSS, html,...	Hàng ngày	15	
3.	Lập trình Webservice cho các dự án.	Hàng tuần	15	
4.	Thực hiện yêu cầu từ phòng ban khác.	Hàng tháng	15	
5.	Nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới.	Hàng tuần	15	

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

YÊU CẦU CHO CÔNG VIỆC:	
Học vấn	Tốt nghiệp Đại học công nghệ thông tin;
Kinh nghiệm	Kinh nghiệm 1 năm lập trình PHP ưu tiên (hoặc Python, hoặc Java)
Kiến thức chuyên môn	Có kiến thức về công nghệ thông tin
Kỹ năng/ khả năng	Kỹ năng chuyên môn: <ul style="list-style-type: none">- Kiến thức về HTML, công nghệ CSS3 với W3C- Kiến thức về jQuery , các css framework (Bootstrap , AngularJS, ...)- Kiến thức về responsive website và tối ưu hóa cho nền tảng mobile- Kiến thức về CMS như Wordpress, Magento, Prestashop, Opencart, Drupal là một lợi thế- Có hiểu biết các phần mềm đồ họa, web: Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver Kỹ năng giao tiếp: Cần có kỹ năng giao tiếp, báo cáo, trình bày Khả năng: <ul style="list-style-type: none">- Sẵn sàng học và hiểu các công nghệ mới- Khả năng sáng tạo và thực hiện ý tưởng mới- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

	Người đảm trách công việc	Cấp trên trực tiếp
Chữ ký:		
Họ và tên:		
Ngày:		
Ngày thiết lập / cập nhật bản MTCV:		